

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา	1. การเกษียณผลออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ทำแผนพัฒนาบุคลากรและติดตามรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตลอดระยะเวลาเนื่องจากมีอาจารย์เกษียณ	ไม่บรรลุ	กระบวนการขอบรรจุอาจารย์ใหม่ ไม่ทันตามความต้องการในการปรับชื่ออาจารย์	1. สำรองอัตราและขออัตราล่วงหน้า พร้อมติดตามกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ 2. ขออัตราอาจารย์ให้ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร	สำรวจและขออัตราอาจารย์ให้ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และควรรออัตราเกินไว้เผื่อกรณีอาจารย์ลาออกกะทันหันหรือหน่วยงานอื่นขอซื้อคืน	30 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
	2. กระบวนการรับอาจารย์ใช้เวลาค่อนข้างนานและบ่อยครั้งที่ไม่ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม และ สกอ. เปลี่ยนเกณฑ์อาจารย์	สร้างระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนอาจารย์เกษียณ	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตลอดระยะเวลาเนื่องจากมีอาจารย์เกษียณ	ไม่บรรลุ					
	3. การขอยืมชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากหน่วยงานอื่น	สำรวจอัตราอาจารย์และขออัตราให้เพียงพอต่อหลักสูตรเพื่อจะได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยไม่ต้องขอยืมจาก	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร	ร้อยละ 100	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตลอดระยะเวลาเนื่องจากมีอาจารย์เกษียณ	ไม่บรรลุ					
ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ทำงานและยังไม่ได้รับการแก้ไข	1. จากการตรวจสอบของบริษัทที่ควบคุมอาคารพบว่าระบบการเตือนอัคคีภัยเสียหายทั้งหมด	ตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจรวบรวมปัญหาต่างๆ และนำเสนอวิธีการแก้ไขให้กับ	บุคลากรมีองค์ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและดำเนินการ	ร้อยละ 70	ยังไม่ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย	ไม่บรรลุ	ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ตามปกติและยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมการป้องกันที่เกิด	1. จัดดำเนินการฝึกซ้อมหนีไฟ 2. ดำเนินการติดตามและหารือแนวทางในการซ่อมแซมอุปกรณ์	จัดประชุมการจัดซ้อมหนีไฟ	30 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	2. อาจารย์และบุคลากรที่อาศัยในตึกอาคารคณะสังคมศาสตร์ 2 ยังไม่มีความพร้อมในการเตรียม	จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	บุคลากรมีองค์ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและดำเนินการ	ร้อยละ 70	ยังไม่ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย	ไม่บรรลุ					
ความปลอดภัยของระบบกล้องวงจรปิด	มีผู้ไม่หวังดีทำลายระบบกล้องวงจรปิดและทำให้ภาพที่บันทึกหายไป	ตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรวมถึงมีมาตรการควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอน	ไม่มีเหตุการณ์การบุกรุกเข้าตึกอาคารคณะสังคมศาสตร์ 2 หรือสามารถตรวจสอบจาก	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องวงจรปิด	ไม่บรรลุ	ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการโอนงบประมาณมีความล่าช้ามาก	ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องวงจรปิด	จัดประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	31 กันยายน 2562 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 19 เมษายน 2562